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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 กัมพูชาขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

 กัมพูชาวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในประเทศ 

 NA ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเรื่องความล่าช้าในการส่งออกพืชผล 

 การสูญเสียข้าวสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนในประเทศ  

 เกษตรกรเลี่ยงช าระเงินกู้ตั้งแต่ปี 55 

 เมียนมาอนุญาตเพิ่มวงเงินการลงทุนในระดับภูมิภาค 

 บริษัทอีคอมเมิร์ซ “เซนโด” ระดมทุนไปกว่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 เนื้อหมูขึ้นราคา ท าให้ต้นทุนอาหารพุ่งสูงขึ้น 

 รัฐมั่นใจ 'อีอีซ'ี ดันไทยผงาดเอเชีย 
 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

กัมพูชาขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
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รัฐบาลกัมพูชาได้ขอให้ญี่ปุ่นร่วมช่วยในการพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญ่ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการขนส่ งและงานสาธารณ

ภายในประเทศในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้ง

ที่ 25 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยพูดถึงการลงทุนใน

ภาคการก่อสร้างระบบการขนส่งอัตโนมัติหรือ AGT ส าหรับเมือง

หลวงของกัมพูชาได้ด าเนินการไปอย่างช้าๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ขาดเงินทุนในการก่อสร้างจากนักลงทุนในการด าเนินการ

ก่อสร้าง ซึ่งระบบ AGT จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด

ภายในเขตเมือง โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 800 

ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงรัฐบาลก าลังตั้งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อ

ลดความแออัดภายในเขตเมือง ซึ่งส านักงานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้ท าการศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการ AGT ในขณะที่บริษัทสองแห่งจากจีนก าลัง

ด าเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวและรถไฟฟ้าใต้ดินภายในกรุง

พนมเปญ โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้ให้ความช่วยเหลือ

กัมพูชาที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาได้รับเงินช่วยเหลือ

จ านวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐจากญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในรูปของเงิน

ช่ วยเหลือและเงินกู้ ยืมในการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน

ภายในประเทศกัมพูชา 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50662325/plan-to-boost-

ecotourism-launched/ 
 

กัมพูชาวางแผนส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศภายในประเทศ 
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รัฐบาลได้เปิดตัวกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภายในกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคการ
ท่องเที่ยวในขณะที่ปรับปรุงวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทและ
ช่วยปกป้องทรัพยากรภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลวางแผน

นโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ในปี 2562-2573 ในการ
ประชุมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มจ านวนชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของกัมพูชา ซึ่งมีกระทรวงการ
ท่องเที่ยว กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และประมง ท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยชุมชนได้รับประโยชน์จากการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งเป็นการดีที่กระทรวงจะเน้นการพัฒนา
ชุมชนเหล่านี้ ให้เป็นผู้ ให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากขึ้น โดยรัฐบาลจะต้อง
ท างานร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว คู่ค้าเพื่อการพัฒนา
และคนในท้องถิ่น ซึ่งกัมพูชาได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ 4.8 ล้านคน ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 10% 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50662325/plan-to-boost-

ecotourism-launched/ 

 NA ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าเรื่องความลา่ช้าในการส่งออก

พืชผล 
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ประธานสมัชชากล่าวถึงกรณีปัญญาความล่าช้าในการส่งออก

พืชผลที่ด่านจังหวัดจ าปาสัก โดยได้ถามไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านายเข็มมะนี  พลเสนาใน

ระหว่างการประชุม NA โดยคุณปานีได้ยกกรณีของเหตุการณ์

ที่ด่านระหว่างประเทศวังเวียง – ช่องเม็ก ระหว่างจ าปาสักและ

จังหวัดอุบลราชธานีในประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้เวลา

ประมาณ 9 ชั่วโมงในการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ 

จากกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการชี้ ให้ เห็นว่ าการล่าช้าที่

ยาวนานเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพืชผลที่ขนส่ง

ได้ จากกรณีดังกล่าวรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งออกสินค้านั้น

ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจจึงอาจ

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
เกิดความล่าช้าในตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยปัญหา

ดังกล่าวรองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นขณะนี้มีการจัดโซนตรวจสินค้าเฉพาะเพื่อลดความ

ล่าช้า นอกจากประเด็นดังกล่าวได้มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการ

ควบคุมราคาที่เขตแดนรวมถึงการน าเข้ายานพาหนะหรูหรา 

โดยรัฐบาลได้สั่งให้กระทรวงการคลังและภาคส่วนอื่น ๆ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งนี้รัฐมนตรีได้ให้ค าส ญญาใน

การแก้ปัญหาและจะรายงานในภายหลัง 

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/na-questions-trade-

minister-over-border-delays-crop-exports-108700 

 

การสูญเสียข้าวสาเหตุให้เกิดการขาด
แคลนในประเทศ 
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พื้นที่ปลูกข้าว 105,206 เฮกตาร์ถูกท าลายคิดเป็น 13% ของ

พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด เนื่องจากน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนของปีนี้

ซึ่งสปป.ลาวจะไม่บรรลุเป้าหมายการผลิตปี 62 ที่ 4.4 ล้านตัน

ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  กล่าวว่า

ปัญหาน้ าท่วมรวมถึงปัญหาน้ าประปาท าให้กระทรวงลดการ

คาดการณ์การผลิตข้าวจาก 4.4 ล้านเป็น 3.5 ล้านตัน จาก

การสูญเสียพื้นที่ เพาะปลูกโดยแขวงสะหวันนะเขตได้รับ

ผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้บางพื้นที่ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน้ าหรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของแมลงซึ่ง

ท าให้พืชเสียหาย 1,200 เฮกตาร์อย่างไรก็ตามกระทรวงจะใช้

งบประมาณของรัฐบาลจ านวน 352.9 พันล้านกีบ  เพื่อ

สนับสนุน 288 โครงการในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 900,000 

เฮกตาร์  และตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตในฤดูฝนถัดไป  อีกทั้งมี

เป้าหมายการส่งออก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้า 

นอกจากนี้มีการคาดการณ์จะเกิดความแห้งแล้ง อุทกภัยที่

รุนแรงโดยผลผลิตอาจลดลง 10% ในปี 63 และ 30% ในปี 93 

สิ่งนี้อาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารซึ่งรัฐบาลก าลัง

ท างานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด

ในอนาคต 

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/rice-losses-causing-

harvest-shortfall-minister-tells-na-108699 
 

เกษตรกรเลี่ยงช าระเงินกู้ตั้งแต่ปี 55 
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เกษตรกรที่เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรของ
เมียนมา (MADB) จ านวน 200 พันล้านจัต ยังไม่ได้ช าระตั้งแต่
ปี 55 ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอิรวดี พะโค และย่างกุ้ง ปัจจุบัน
การออมลดลงต่ ามากขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
พบว่ามีเงินฝาก 77 พันล้านจัต แต่เงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้าน
ล้านจัตในปีงบประมาณ 61-62 เหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรเลี่ยง
การช าระคือ การช าระหนี้เจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า MADB ที่
มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 8% ขณะเดียวกันสภาพอากาศที่
แปรปรวนท าให้ยากที่จะรักษาคุณภาพและผลผลิตไม่คงที่ ซึ่ง
ส่งผลให้รายได้ผันผวนตลอดหลายปี และการขาดแรงงานรุ่น
ใหม่ๆ ที่หลั่งไหลไปท างานในต่างประเทศแทน MADB ได้
ขยายการช าระคืนเงินกู้ในเดือน ต .ค. – ธ.ค. ปีที่แล้วจนถึง
เดือน มิ.ย. – ก.ย. ที่ผ่านมา ทั้งการที่ธนาคารปล่อยเงินกู้มาก
ขึ้น เช่น เกตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 150,000 จัต จาก 
100,000 จัต ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่น ๆ สามารถกู้
เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 100,000 จัต ปัจจุบัน MADB ให้สินเชื่อแก่
เกษตรกรตาม 3 ฤดูการเพาะปลูกหลัก ได้แก่ มรสุม ก่อนมรสมุ 
และฤดูหนาว 

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/farmers-have-shirked-loan-
repayments-2012.html  

 
เมียนมาอนุญาตเพิ่มวงเงิน 
การลงทุนในระดับภูมิภาค 

 
Myanmar News I 21 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศเผย คณะกรรมการการลงทุนของภูมิภาคและรัฐ

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
สามารถเพิ่มการลงทุนในโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคได้ จาก
เดิมที่มีอ านาจการลงทุนสูงสุด 5 ล้านเหรียญสหรัฐและ 6 พัน
ล้านจัต และถ้าหากจ านวนมากกว่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการลงทุนของเมียนมา (MIC) ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้าและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม MIC จะ
เพิ่มจ านวนเงินหากการลงทุนนั้นมีไว้เพื่อการพัฒนา ตัวอย่าง
คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนน
และโทรคมนาคมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้วงเงินจ านวน
มาก  หากสามารถท าได้จะพัฒนาภาคธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของคณะกรรมการด้านลงทุนและ
บริหารบริษัท (DICA) รัฐและภูมิภาคได้รับอนุญาตให้ตั้ง
คณะกรรมการการลงทุนเพื่อก ากับดูแลและปรับปรุงการลงทุน 
ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปยัง MIC 
ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/approval-investment-limits-can-

be-raised-official-says.html 
 

บริษัทอีคอมเมิร์ซ “เซนโด” ระดมทุน 
ไปกว่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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เซนโด (Sendo) เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีใหญ่ที่สุดของ

เวียดนาม ด้วยการมุ่งเน้นไปยังเมืองใหญ่ในระดับ “Tier 2” 

ประกอบกับเป็นแหล่งตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีผู้เยี่ยมชน

มากที่สุดในอันดับที่ 2 ของอีคอมเมิรซ์ในเวียดนาม ด้วยการ

ระดมแหล่งเงินทุนในระดับ “Series C” ไปกว่า 61 ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยจากการแถลงข่าวของบริษัทเซนโด ในวัน

พุธที่ผ่านมา เปิดเผยว่าการลงทุนดังกล่าว มาจากผู้ถือหุ้น

รายเดิมและนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงกองทุนอินโดนีเซีย EV 

Growth และกลุ่มเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งการระดมทุน

ในครั้งนี้ จะน ามาขยายแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ รวมถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3/2562 

เซนโดแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Tiki ที่อยู่ในอันดับที่ 2 ของ

ตลาดอีคอมเมิรซ์เวียดนามที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ขณะที่ 

ช้อปปี้ (Shopee) ยังคงขึ้นแท่นผู้น าในประเทศอยู่ 
ที่มา : https://english.vov.vn/economy/ecommerce-firm-sendo-nets-61-

mln-in-latest-funding-round-406468.vov 

 
เน้ือหมูขึ้นราคา 

ท าให้ต้นทุนอาหารพุ่งสูงขึ้น 
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กระทรวงคมนาคมเวียดนามได้อนุมัติวางแผนก่อสร้าง
สนามบินซาปา (Sa Pa) โดยสามารถจุผู้โดยสารกว่า 3 ล้าน
คนต่อปี ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศที่มีช่องจอดเครื่องบิน 
9 ช่อง เพื่อใช้ในทางทหารและพลเรือน ด้วยจ านวนเงินทุนใน
การก่อสร้างสนามบินกว่า 3.09 ล้านล้านด่อง (หรือ 133 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และคาดว่าโครงการจะส าเร็จภายในปี 2561 
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักจะให้บริการนักท่องเที่ยวจากเวียดนาม
ทางตอนใต้ และภาคตะวันตกของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ระบุว่าการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวจะ
ไม่มีเสถียรภาพมากนัก เมื่อเทียบกับสนามบินอื่น ส าหรับในปี
ที่แล้ว ในเขตจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai) มีนักท่องเที่ยวมา
เยือนประมาณ 4.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2560  
ที่มา : https://english.vov.vn/economy/foreign-investors-permitted-to-

hold-34-percent-stake-at-vietnamese-airlines-406400.vov 
 

“อุตตม” คาดเศรษฐกิจ’63 ยังผันผวน  
พร้อมออกมาตรการดแูล เล็งใช้ตลาดทุน

ขับเคลื่อนศก.ไทย
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ประธานส านักระบบช าระเงิน สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า
ในปี 63 มีแผนสนับสนุนธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
ภายในอาเซียน ภายใต้แผน 3 ปีโครงการพัฒนาระบบช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการให้บริการโอนเงินและการใช้
จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะเริ่มเห็นการให้บริการ
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สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
ดังกล่าวชัดเจนขึ้นช่วงกลางปี 63 ซึ่งขณะนี้ธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับบริการนี้แล้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าธนาคารเตรียมให้บริการธุรกรรม
การเงินระหว่างประเทศในตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น ทั้งการโอน
เงินและการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด หลังจากที่ผ่านมาได้เปิดใช้
คิวอาร์โค้ดระหว่างไทยกับสิงคโปร์ไปแล้ว ในปีนี้คาดว่าจะเปิด
ให้บริการเพิ่มเติมระหว่างไทยและกัมพูชา และเปิดให้บริการ
ระหว่างไทยและสปป.ลาวในไตรมาส 1 ปี 63 ทั้งนี้ ธนาคารยัง
ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารกลางเมียนมา ให้เป็นผู้ช าระ
ราคาระหว่างเงินบาทและเงินจ๊าด ซึ่งธนาคารจะขยายธุรกรรม
การโอนเงินและการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดระหว่างไทยกับ
เมียนมาต่อไป นอกจากนี้ธนาคารมีแผนขยายการให้บริการไป
ทั่วอาเซียนและอยู่ระหว่างเจรจากับประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ในช่วงเริ่มต้นจะเน้นตลาดสิงคโปร์และ CLMV เป็นหลัก ตาม
ความพร้อมและโอกาสทางธุรกิจ โดยการโอนเงินระหว่าง
ประเทศจะเน้นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานในไทยและ
ต้องการส่งเงินกลับบ้าน ส่วนการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดจะเน้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวและร้านค้าเป็นหลัก 

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2562  
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